

Số: 49/2024/TB-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tuyển dụng nhân sự**

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường Đại học Tân Trào  
- Khoa Y Dược trường Đại học Tân Trào

Thân gửi: Các bạn sinh viên Khoa Y Dược trường Đại Học Tân Trào

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TUYÊN QUANG (TUNACO) Số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Được thành lập từ những năm 1960, tiền thân là Xí nghiệp liên hiệp dược Hà Tuyên, với nhiệm vụ sản xuất và cung ứng thuốc tại địa bàn hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Sau khi cổ phần hóa năm 2005, hoạt động theo cơ chế thị trường nhưng TUNACO vẫn luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo việc cung ứng thuốc phục vụ nhân dân trong tỉnh và các khu vực lân cận lên hàng đầu.

Với mạng lưới hệ thống các Nhà thuốc, Quầy thuốc bán lẻ phân bố tại tất cả các huyện và thành phố, TUNACO đang góp phần đảm bảo mọi người dân trong tỉnh đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế nói chung và các loại thuốc, vật tư y tế nói riêng một cách đầy đủ, chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất.

Bên cạnh việc tăng cường sự tiếp cận của người dân đến các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, TUNACO đang có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu thiên nhiên, với mong muốn đem đến người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với hiệu quả chữa trị cao và phát triển những tinh hoa của Y học cổ truyền. Đây là mục tiêu mà TUNACO sẽ tập trung nguồn lực để nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.

Để phục vụ cho các kế hoạch, dự án và công việc sản xuất - kinh doanh, hiện tại TUNACO đang cần 1 lượng nhân sự có chuyên môn, được đào tạo bài bản để làm nòng cốt cho sự phát triển của tương lai. Vì vậy TUNACO cần tuyển các vị trí thực tập sinh và học việc để đào tạo và phát triển. Hiện nay TUNACO cần tuyển:

- Vị trí thực tập sinh học việc kinh doanh thuốc: 10 nhân sự

Quyền lợi: Được thực tập và học việc tại Công ty Cổ phần Dược Tuyên Quang (TUNACO) dưới sự dẫn dắt và chỉ dạy chuyên môn sâu của những cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm của công ty, được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh marketing,



kỹ năng tư vấn giao tiếp, được định hướng phát triển tương lai theo các vị trí việc làm trong ngành dược... Nhân sự thực tập và học việc có kết quả tốt sẽ được tuyển dụng làm cán bộ công nhân viên của TUNACO với các chế độ lao động, phúc lợi, tiền lương, BHXH và BHYT đầy đủ. Hỗ trợ cấp chứng chỉ ngành nghề.

Công ty chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Ban Giám hiệu trường Đại học Tân Trào và Khoa Y Dược giúp đỡ tuyển dụng các em sinh viên năm cuối của trường nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo xây dựng nhân sự nòng cốt hiện nay của công ty.

Kính mong nhà trường và khoa tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ, thông báo thông tin tuyển dụng này tới các em sinh viên Khoa Y Dược năm cuối biết nhu cầu tuyển dụng của công ty chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Thành**

